



ฉบับที่ 77 / 2555

วันที่ 13 กรกฎาคม 2555

## การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 2/2555

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง เปิดเผยว่า นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมป๊วย อิงภากรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นรองประธาน ร่วมด้วยผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านการเงินการคลังในกรอบอาเซียน ซึ่งได้แก่ หน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และกรมอาเซียน

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับรองยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลังเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน พร้อมตารางรายละเอียดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในเบื้องต้น เพื่อเป็นหลักในการดำเนินการ ติดตามความคืบหน้า และจัดทำตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลที่เหมาะสม ภายใต้วิสัยทัศน์ คือ “มีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในอาเซียน” ทั้งในส่วนของ การอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจให้แก่ภาคเอกชน การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภาคการเงินการคลัง การเชื่อมโยงภาคการเงินการคลังกับประเทศอื่นๆ และการให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากประชาคมอาเซียน ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้จัดทำขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครอบคลุมประเด็นด้านการเงินการคลังใน 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประกอบด้วย ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ประชาคมการเมือง-ความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community) และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) โดยได้กำหนดมาตรการด้านการเงินการคลังจำนวน 31 มาตรการ และในแต่ละมาตรการมีการกำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบและกำหนดเวลาการดำเนินการอย่างชัดเจน ซึ่งจะสอดคล้องกับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2558

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ขอให้มีการปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยให้จัดลำดับความสำคัญของมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นนโยบายเชิงรุก และเห็นควรให้มีการปรับปรุง ทั้งยุทธศาสตร์ฯ และตารางรายละเอียดกิจกรรมดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง